

ข่าวเผยแพร่

No. 325/2567
14 พฤศจิกายน 2567

อันดับเครดิตของ “MBK” และ “TLS” ไม่ได้รับผลกระทบในทันทีจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง MBK และ TTB ในเรื่องการซื้อขายหุ้นของ TLS

ทริสเรตติ้งมองว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ระหว่าง บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK, อันดับเครดิต “A-/Stable”) และ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB) เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (TLS, อันดับเครดิต “BBB/Negative”) ไม่มีผลกระทบต่ออันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของ MBK และ TLS ในทันที

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้น ผลลัพธ์และระยะเวลาของการทำธุรกรรมยังคงมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้งสองฝ่ายตามความจำเป็น ดังนั้น ทริสเรตติ้งจะติดตามความคืบหน้าของการทำธุรกรรมอย่างใกล้ชิด และประเมินผลกระทบต่ออันดับเครดิตของทั้ง MBK และ TLS เมื่อมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียด

ธุรกรรมที่แจ้ง: เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 MBK ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าได้ลงนามใน MOU แบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับ TTB เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นใน TLS โดย TLS เป็นบริษัทย่อยที่ MBK ถือหุ้นทั้งหมดและดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ โดยตามที่ได้แจ้งกับ ตลท. วัตถุประสงค์ของ MOU คือเพื่อกำหนดกรอบและหลักการสำคัญที่ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายในการหาหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยหลังจากการลงนามใน MOU ทั้งสองฝ่ายมีแผนจะดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการ รวมถึงการจัดเตรียม ทบทวน เจรจา และทำสัญญาฉบับสมบูรณ์ตามที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่อยู่ในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มีค่าใช้จ่ายชัดเจนหรือค่าเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria